

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- Các hội, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 7420/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Tuy Phước năm 2022.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện đã xảy ra 04 vụ trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có 01 trường hợp tử vong do tai nạn đuối nước.

Nhằm hạn chế tình trạng tai nạn thương tích ở trẻ em nói chung, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Các phòng, ban, ngành, Hội, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2030; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, chủ động quan tâm, đưa đón trẻ đi học trong mùa mưa, bão, lũ.

2. Phòng Lao động – TB&XH huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2030; truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; triển khai tư vấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phối hợp tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác trẻ em.

3. Phòng Y tế huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện sơ cứu, cấp cứu, chuyển tuyến, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Ngành y tế về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Lồng ghép phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong xây dựng Cộng đồng an toàn của ngành y tế. Thu thập số liệu về tai nạn, thương tích trẻ em trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn huyện.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và học sinh trong trường học. Xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích. Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tập huấn cho nhân viên y tế trường học biết kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có đuối nước; tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong nhà trường, chú trọng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trong mùa mưa, bão, lũ cho học sinh và giáo viên; giáo dục kỹ năng bơi an toàn cho học sinh.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho đội ngũ giáo viên thể dục, dạy bơi cho trẻ em; chỉ đạo các đơn vị, cơ sở kinh doanh có hồ bơi đảm bảo an toàn, phòng tránh đuối nước cho trẻ em; xây dựng các nội quy, quy định, cấm biển báo nơi nguy hiểm, thường xuyên bố trí đội ngũ cứu hộ tại các hồ bơi; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung, kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con em mình, đặc biệt trong mùa mưa, bão, lũ; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Phòng Lao động – TB&XH huyện và các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND huyện trong việc phân bổ dự toán kinh phí cho công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và đuối nước trẻ em.

7. Công an huyện chỉ đạo công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy nội địa, trong đó quan tâm đến đối tượng là trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến, điểm đưa đón học sinh, điểm du lịch; phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện chở học sinh, phương tiện hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc xây dựng các giải pháp nhằm phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em bao gồm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, nghiêm cấm các phương tiện vận tải đường thủy đưa đón hành khách, trong đó có trẻ em khi không đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định.

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện thực hiện phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH huyện và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động hội viên, đặc biệt các gia đình có con ở độ tuổi trẻ em tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt

là đuối nước ở trẻ em gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

10. Đoàn TNCSHCM huyện tăng cường công tác truyền thông, chỉ đạo các Đoàn cơ sở trong huyện phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trẻ em tại các buổi sinh hoạt của Đoàn, đội; đồng thời, phát huy vai trò của Đội Thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện trong việc thường xuyên nhắc nhở thiếu nhi không vui chơi ở những nơi nguy hiểm, không tự ý ra ao, hồ, sông, suối và sẵn sàng cứu nạn khi có tình huống tai nạn xảy ra.

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã phối hợp với các ngành liên quan trong việc truyền thông, giáo dục, vận động hội viên phụ nữ, đặc biệt truyền thông cho các bà mẹ có con ở độ tuổi trẻ em tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

12. Hội Nông dân huyện phối hợp với các ngành liên quan trong việc truyền thông, giáo dục, vận động hội viên, nông dân, đặc biệt các gia đình có con ở độ tuổi trẻ em tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

13. UBND các xã, thị trấn tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ, cụ thể: Rào chắn, san lấp, cắm biển tại các hồ nước công trình, cống thoát nước, sông, đầm, các bến đò ngang, khu vực nước sâu, nguy hiểm,... Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em. Kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm giảm thiểu tình hình tai nạn đuối nước trẻ em thông qua Phòng Lao động – TB&XH để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để tình hình tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn diễn biến phức tạp, tai nạn đuối nước gia tăng, xảy ra nghiêm trọng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT, CVVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân